



ข่าวกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

เรื่อง แนวทางการจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากรเป็นบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร มีมติให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากรจากบัตรภาษีกระดาษเป็นบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โดยกฎกระทรวงกำหนดแบบ ลักษณะ ราคาและรายละเอียดบัตรภาษี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเพื่อยื่นขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรูปแบบบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร จึงขอชักชวนความเข้าใจในวิธีปฏิบัติ ดังนี้

๑. การลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย

ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิชดเชยค่าภาษีอากร (รายใหม่) ขอให้ยื่นลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๔๘/๒๕๖๔ ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ นี้ โดยการลงทะเบียนให้ลงตามเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โดยไม่แยกสาขา

การลงทะเบียนสามารถยื่นได้ที่ ส่วนชดเชยค่าภาษีอากร กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร บริเวณ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

สำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิย้อนหลัง ๓ ปี (๑๗ ส.ค. ๖๑ – ๑๖ ส.ค. ๖๔) และผู้ใช้สิทธิที่ยังคงมีบัตรภาษีแบบกระดาษที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ กรมศุลกากรจะกำหนดเลขทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยให้โดยอัตโนมัติ

เมื่อกำหนดเลขทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรมศุลกากรจะแจ้งเลขทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย (๑๔ หลัก) ตามที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ ที่ระบุไว้ในระบบทะเบียนของกรมศุลกากรและสามารถตรวจสอบเลขทะเบียนดังกล่าวจากระบบการติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเทอร์เน็ต (e-Tracking) อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อใช้ระบุในใบขนฯ ขาออก และใช้อ้างอิงในการนำบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ไปชำระภาษี

๒. การยื่นขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร

การยื่นขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร สามารถดำเนินการได้ ๒ ช่องทางคือ

๑. ยื่นด้วยตนเอง (Manual) ณ ส่วนชดเชยค่าภาษีอากร กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เช่นเดิม

๒. การยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๖/๒๕๖๔ เรื่อง คู่มือการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการชดเชยค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation) ซึ่งการยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น ขณะนี้ได้มีการพัฒนาเพื่อรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารผู้ชำระสินค้า ซึ่งจะต้องพัฒนาระบบให้มีความสอดคล้อง ถูกต้องด้วย หากผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในช่องทางนี้ขอให้ติดต่อผู้พัฒนาระบบ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร) เพื่อจะได้ดำเนินการและทดสอบระบบให้สมบูรณ์ต่อไป

๓. การจ่ายเงินชดเชย

เมื่อการยื่นขอรับเงินชดเชยมีความครบถ้วนและได้รับอนุมัติแล้ว ระบบจะสร้างวงเงินในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนเงินชดเชยที่ได้รับอนุมัติตามเลขทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยเป็นรายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร โดยผู้มีสิทธิรับเงินชดเชยไม่ต้องรับบัตรภาษีแต่อย่างใด

๔. การนำบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ชำระค่าภาษีอากร

บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงสามารถนำไปชำระภาษีอากร ณ กรมจัดเก็บ (กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และมีอายุการใช้งาน ๓ ปีหากไม่สามารถใช้ได้ทันภายใน ๓ ปี สามารถต่ออายุได้อีก ๓ ปี ไม่เกิน ๒ คราว ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเดิม แต่การนำไปใช้จะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ สามารถแจ้งเลขทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพร้อมเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเพื่อยื่นขอชำระภาษีอากรได้เลย สำหรับในส่วนของกรมศุลกากร ผู้ที่จะชำระภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์สามารถแจ้งความประสงค์พร้อมกับการส่งข้อมูลใบขนสินค้าได้ในคราวเดียวกัน และสามารถดำเนินการได้ตลอด ๒๔ ชม.

ในการชำระภาษีด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะเรียกข้อมูลของบัตรภาษีที่ออกให้ก่อนเพื่อชำระภาษีในลำดับแรกและเรียงลำดับตามวันที่ออกบัตรต่อไปเรื่อย ๆ (FIFO)

๕. บัตรภาษีกระดาษที่ยังไม่ได้ใช้และยังไม่หมดอายุต้องทำอย่างไร

บัตรภาษีรูปแบบกระดาษที่ออกให้ก่อนกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และยังไม่หมดอายุ กรมศุลกากรจะทำการเปลี่ยนบัตรภาษีจำนวนดังกล่าวเป็นบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้เลขทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย ตามข้อ ๑ โดยผู้มีสิทธิรับเงินชดเชยไม่ต้องมายื่นขอเปลี่ยนแต่อย่างใด